

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๑๑๐๓๔



สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอให้คัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒

เรียน ศึกษาธิการภาคทุกภาค

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ ที่ พว ๐๐๐๕.๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ แผ่น.

๒. ใบสมัครเข้ารับการอบรม จำนวน ๓ แผ่น

ด้วยหน่วยราชการในพระองค์ฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔๐๒ นาย ใช้ระยะเวลา ๖ สัปดาห์ ในห้วงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ถึง ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พื้นที่กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐาน ในพระองค์ “วิภาวดี” โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ และมีความสามัคคีสามารถทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งเมื่อจบการฝึกอบรมฯ ผู้รับการฝึกจะต้องเป็นวิทยากรชั้นเลิศ สามารถอบรมขยายผลให้หน่วยงานของตนเอง และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไป เพื่อทำหน้าที่จิตอาสา ๓ ประเภท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสืบสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้ทางศูนย์อำนวยการใหญ่มาวิเคราะห์ช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้มีองค์ความรู้ มีวินัย ทักษะในการช่วยเหลือประชาชนนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งมีความพร้อมในการเป็นครูตลอดจนวิทยากรในหลักสูตรจิตอาสา ที่จะเปิดอบรมในโอกาสต่อไป โดยมีเรื่องที่จะทำการอบรม ๖ กลุ่มวิชา โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒ ดังนี้

๑. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อชาติ ต่อสถาบัน และมีความสมัครใจ เป็นที่ยอมรับขององค์กร และมีความเสียสละ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เป็นบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบพฤติกรรม จากหน่วยงานของรัฐแล้วว่าไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
๓. เป็นผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการศึกษาดูงานตามสายการบังคับบัญชา หรือจากผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร และผู้ที่ศึกษาหลักสูตรให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานของทางราชการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถจัดหาบุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้
๔. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และสามารถเข้ารับการศึกษาดูงานได้ตลอดหลักสูตร ไม่มีโรคประจำตัวหรืออยู่ในระหว่างภาวะตั้งครรภ์
๕. เป็นผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลชั้นดี
๖. เป็นบุคลากรดีเด่นของหน่วยงาน และมีความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับหน่วยงานได้ในอนาคต มีอายุระหว่าง ๒๕ - ๕๐ ปี กรณีที่เป็นผู้บริหารอายุเกิน มีความศรัทธา มุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมจริง ๆ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ในการนี้...

ในการนี้ ขอให้หน่วยงานนี้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกำลังพลตามคุณสมบัติดังกล่าว เข้ารับการฝึกอบรมฯ พร้อมทั้งให้กำลังพลที่ได้รับการคัดเลือกกรอกใบสมัครขอเข้ารับการฝึกอบรมฯ แล้วรวบรวม ใบสมัครประวัติพอสั่งเขป และภาพถ่ายส่งถึงกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์จะกำหนดวันสัมภาษณ์บุคคล ดังกล่าว ที่แต่ละหน่วยงานคัดกรองมาแล้ว เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมต่อไป รายละเอียดดังแนบ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานนี้แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคและข้าราชการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนดรวมจำนวน ๒ คน (ส่วนภูมิภาค ผู้ชาย ๑ คน ผู้หญิง ๑ คน) พร้อมส่งรายชื่อและกรอกใบสมัครตามที่หลักสูตรกำหนดส่งให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมรายชื่อในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้หน่วยราชการในพระองค์ฯ ทราบต่อไป ทั้งนี้ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง (ถ้ามี) ให้เบิกจากหน่วยงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และหากหน่วยงานไม่ ประสงค์ส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกฯ ขอให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ บุญเรือง)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักอำนวยการ

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๓

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๓